

NGAI KÓN RÃÑ XXV- B

CHÚA NHẬT XXV - B

Gùng dà Yàng dê

Đường lối của Thiên-Chúa.

Ală jónau Sră-goh ngai do, ai he in gít gùng dà Yàng dê.

Các đoạn kinh Thánh hôm nay, cho chúng ta biết đường lối của Thiên-Chúa.

Gùng dà hờ he rơgơi gít bớh tam broă crơnggơs tus mớ broă tởngklàs dônia.

Đường lối ấy ta có thể biết từ công cuộc tạo dựng vũ trụ cho đến công cuộc cứu độ nhân loại.

Gùng dà hờ niămh-gõh, bớnh-bớnhài, bễng bớta sớrmăh-sớrmài mớ gớboh-gớbài.

Đường lối ấy thánh thiện, tốt lành, đầy lòng nhân từ và yêu thương.

Sră-gõh ngai do krung ai he in gít dũl bớta tai, hờ lăh bớta kớlôi-bớyai mớ gùng dà dônia dê.

Kinh Thánh hôm nay cũng cho chúng ta biết một điều khác nữa, đó là sự suy tính và đường lối trần gian.

Dônia tềng do lài jớh lăh kòn-bớnus, mềng kớlôi-bớyai mớ kis jăt gùng dà tam tiăh ù.

Thế gian ở đây trước hết là con người, chỉ suy tính và rập khuôn đường lối dưới đất.

Tam pớndrờm gùng dà Yàng mớ dônia dê, gen he gớ lớh-làng bớta sớlớ kớoi, gùng dà Yàng dê be trồ jónhoa, ai gùng dà kòn-bớnus dê gớ ơm tam tiăh ù.

So sánh đường lối của Thiên-Chúa và của thế gian, thì ta thấy được sự trái ngược rõ rệt, đường lối của Chúa như trời cao, còn đường lối của thế gian thì lè tè dưới đất.

Jónhoa, tài bớh Yàng lăh Yàng.

Cao, bởi vì Thiên-Chúa là Thiên-Chúa.

Ớm tam tiăh ù, tài bớh gớlik bớh kòn-bớnus bắh mớ bớta tũs gùng, bớh tam nũs kớlôi tus tam gùng lỏt broă lớh.

Lè tè dưới đất, là vì phát sinh từ con người gắn liền với những sai lầm, từ trong suy nghĩ cho đến những đường lối việc làm.

Ală bớta tam pe jónau Sră-goh ngai do, ai he in gớ lớh làng ngănh, làng rơgơi đắl bớta lới bớh Yàng, mớ bớta lới bớh dônia tũs iớh dê.

Những điều trong Kinh Thánh hôm nay, cho ta thấy thật rõ, để có thể phân biệt được điều gì bởi Chúa, và điều gì của thế gian tội lỗi.

Sră bớta jăk-chài yal he in bớta kớlôi-bớyai iớh bớsăk bớh tam nũs cau, cau jòi gùng lớh ớniai cau song-dớpă, cau đră wớl mớ gùng dà Yàng dê, gớ ai gớ bớta kalke, klămh jớngo bớh tam nũs kòn-bớnus dê.

Sách Khôn-ngonan nói cho ta biết sự suy tính xấu xa từ trong lòng người, người ta tìm kế để hại người ngay lành, người ta chống lại đường lối của Thiên-Chúa, nó cho thấy sự phức tạp, sự tối tăm của cõi lòng người.

Srã poyoa Jakôbe ai he in gõ ală công nha bôta năm tus bôh Yàng be : sàng-gôh, rui-hui, nùs dờng-rônàng, lơhơn, wèt hơ bôta năm, sớđac mớ rà bôta năm ndai. Dờ gắh hờ gen ai gõ ală công-nha bôta ở dờng be : sớlông-sớlàng, tam boăh, tam lăh tam ring... tam gớst gớp bà.

Thư Giacôbê cho ta thấy những hoa trái sự lành đến từ Thiên-Chúa như : trong sáng, ôn hoà, rộng lượng, nhu mì, hướng thiện, nhân ái và nhiều sự lành khác. Bên cạnh đó cho thấy những hoa quả của những điều chẳng lành của thế gian tội lỗi như : hỗn độn, ganh tỵ, cãi cọ... có khi cả giết nhau nữa.

Gùng dà Yàng dề gắh lơh làng rớlau tai tam jónau yal lài Kớnrăn Jesu dề, hờ lăh Khai tus tốngklàs kòn-bonus mớ gùng kong jê-yăn, kong chớtt mớ kis wớl ngai pe.

Đường lối của Thiên-Chúa còn rõ hơn nữa trong lời loan báo của Chúa Giêsu, đó là Ngài đến cứu độ nhân loại bằng con đường chịu đau khổ, chịu chết và sống lại ngày thứ ba.

Jớh ală bol jăt-dờn bớh sớnrờp krung ở wă mớ ở dờp gùng dà do, bol khai gắh kớnjở ngắn mớ gùng kớlôi-bớyai jăt gùng dônia. Hờ jónau ngắn ở rớgới pớndăng.

Ngay cả các môn đệ từ đầu cũng không hiểu và không đón nhận đường lối này của Thiên-Chúa, họ còn rất nặng lòng với kiểu suy tính thế gian. Đó là một sự thật không thể chối bỏ.

Gen tàng Kớnrăn Jesu yal dùl gùng, gen bol khai đớs dùl gùng, ở gớ tam wă tam dờp.

Nên mới có chuyện Chúa Giêsu nói một đàng, thì họ lại nói một nẻo không ăn nhập nhau.

Tus kàr do mớ bol jăt-dờn krung gắh wớl kớlôi bôta yòm sắ, bôta gớnắp-gớnoar, bôta pắ sớm jăt gùng dônia !

Mãi tới lúc này mà các môn đệ vẫn mơ ước danh vọng, chức quyền, giàu sang !

Băñ nớ mhar cau lơi ! Hờ lăh bôta ngắn, cau lơi lăh ở gớtrờp bớh tam dônia tís bừ do.

Đừng vội cười ai ! Đó là sự thật, ai mà lại không nhiễm phải từ trong thế gian tội lỗi này.

Dăn he in wă mớ dờp gùng dà Yàng dề tam rài kis he, mớ geh bôta ngắc ngar mớ bôta pràn làng klàs bớh gùng dà dônia tís glài dề.

Ở bươn ! Mớya geh Yàng dong kớh he.

Xin cho chúng ta hiểu và đón nhận đường lối của Thiên-Chúa trong cuộc sống mình, và cho chúng ta khôn ngoan và sức mạnh để thoát khỏi đường lối thế gian tội lỗi.

Không dễ ! Nhưng có Chúa giúp ta.